



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย สทท.	ขยายวีซ่าตปท.พักไทย -เสนอข่าว พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ พร้อมด้วย พล.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.กท. เอกอัครราชทูต ผู้แทน สถานทูต 19 ประเทศที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการแถลงข่าว การขยายเวลาในการพำนักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม กรณีเข้ามารักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน และการขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยสำหรับกลุ่มที่พำนักระยะยาว (Long Stay Visa) สำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เริ่มระยะแรกใน 14 ประเทศ ขยายเวลาเป็น 10 ปี จากเดิมครั้งละ 1 ปี โดยครั้งแรกจะได้รับวีซ่า 5 ปี และสามารถต่ออายุวีซ่าอีก 5 ปี ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปีด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ส่งเสริม นโยบายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งเน้นให้ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Wellness Tourism และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง ระดับโลก โดยมอบให้สธ.ร่วมกับ กท. ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง สุขภาพนานาชาติ ระยะ 10 ปี (60-69)
กรมประชาสัมพันธ์	จ่ายค่าป่วยการ อสม.ผ่าน e-Payment -เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า มติ ครม.วันที่ 15 มี.ค. 2559 เห็นชอบให้ทุก ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับการดำเนินงาน โดยให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้มี สิทธิรับเงินโดยตรง แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคม รวมถึงการจ่ายค่าป่วยการของอสม. ทั่วประเทศ เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนให้เกิดความรวดเร็วและสะดวก สร้างความโปร่งใส
กรมประชาสัมพันธ์	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย -เสนอข่าว นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ได้เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผน ไทย ให้บริการแก่บุคลากรทั้งในและนอกสังกัด และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรใน การบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษา สนองนโยบายรัฐบาลและสธ. โดยศูนย์ ดังกล่าวให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาอาการป่วยตามหลักการแพทย์แผนไทย และปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์แผน ไทยประยุกต์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ มีคลินิกตรวจรักษาโรคโดยเฉพาะ และจ่ายยาสมุนไพรตามรายการในบัญชียาหลัก แห่งชาติ
กรมประชาสัมพันธ์	ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง -เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬันทานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาวิชาการด้าน การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงอายุ ได้จัดให้มีการ ประชุม 3 rd National Palliative and Hospice Care Conference ภายใต้หัวข้อ “Palliative Care for All : ก้าวต่อไป เพื่อคนไทยทุกคน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ร่วมสร้างสรรค์ และยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วย แบบประคับประคองอย่างเป็นระบบ
สำนักข่าวไทย	มูลนกพิราบแหล่งเชื้อรา -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงบ้านนกพิราบที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญกับเพื่อนบ้าน ว่า ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมา นานกว่า 10 ปีแล้ว ทราบว่าได้มีคำสั่งจากศาลปกครองสูงสุด ให้เจ้าของบ้านเลิกให้อาหารนกเด็ดขาด และให้มีการ จัดการบ้านเรือนให้สะอาด เนื่องจากนกพิราบนอกจากจะก่อความเดือดร้อนรำคาญกับเพื่อนบ้านแล้ว ในมูลของ นกพิราบยังเป็นแหล่งรวมเชื้อรา “คริปโตคอคคัส นีโอฟอร์แมนส์” และมีสปอร์ขนาดเล็กจากความชื้นของมูลนก หาก แห้งสนิทก็ยิ่งเกิดฝุ่นละอองจากสปอร์ เมื่อนกกระพือปีกฝุ่นละอองจะยิ่งฟุ้งกระจาย เป็นอันตรายกับเด็กเล็กและคนแก่

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เสี่ยงโรคปลอดอ็อกเสบได้
ไทยรัฐ	อบรมแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน -เสนอข่าว นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560” แก่แพทย์จากประเทศ จีน ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม รวมทั้งบุคลากรสังกัด สธ. เพื่อมือกับการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศ และอาจเกิดปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ และการแพร่กระจายโรคของติดต่อ
ผู้จัดการออนไลน์	เสนอปรับเบอร์โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน -เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี เปิดเผยว่า ไทยได้จัดประชุม The ^{2nd} ASEAN Executive Meeting on ASEAN Emergency Medicine and Disaster Preparedness เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้นำด้านการแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินในอาเซียน สร้างเครือข่ายคุณภาพในการป้องกันและรักษาภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินในภูมิภาคอาเซียน บูรณาการระบบเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ให้เสียชีวิตหรือพิการ ทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิดแรงผลักดันที่จะกลับไปทำงาน รวมทั้งผลักดันรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศเพื่อทำให้งานนี้มีความยั่งยืน ด้าน นพ.สมชาย กาญจนสุด อุปนายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า งานเวชศาสตร์ฉุกเฉินของไทยยังมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งแต่ละประเทศในอาเซียนใช้เลขสามตัว ช่วยให้ประชาชนจำง่ายในภาวะวิกฤติ ส่วนหมายเลข 1669 ของไทย ใกล้เคียงกับหมายเลขเรียกแท็กซี่และธุรกิจบางอย่าง ถ้ารัฐบาลจะดำเนินการในส่วนนี้และให้ใช้หมายเลขฉุกเฉินแจ้งเหตุได้ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมาก
กรมประชาสัมพันธ์	รถทันตกรรมเคลื่อนที่ -เสนอข่าว รพ.วชิระภูเก็ต รับมอบ “รถทันตกรรมเคลื่อนที่พระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อ” มูลค่า 6 ล้านบาท จากศาลเจ้าปุดจ้อ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยระดมทุนจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2557 ภายใต้ชื่อ “เดินวิ่งมหากุศล ปุดจ้อ มินิมาราธอน” จนสามารถจัดซื้อรถทันตกรรมเคลื่อนที่ได้สำเร็จ และเริ่มออกให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2558 ถึงปัจจุบัน
ข่าวสด	โรคมือเท้าปาก -เสนอข่าว นายเมธิพนธ์ ชาดะเมธิกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ปี 2559 พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากใน กทม. 11,489 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กวัย 0-6 ปี ส่วนปีนี้ ตั้งแต่ค.ค.-4 ก.ค. 2560 พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก 4,573 ราย คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นช่วงหน้าฝน สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ถ้าโรงเรียนโตมีเด็กป่วยจากโรคมือเท้าปากจำนวนมาก ควรต้องปิดโรงเรียนเพื่อไม่ให้มีการระบาดของโรคเพิ่มขึ้น ส่วนการควบคุมขอให้ผู้ปกครองนำเด็กไปพบแพทย์และรักษาตัวที่บ้าน
ผู้จัดการออนไลน์	แอปฯ ตรวจอัลไซเมอร์ -เสนอข่าว ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาแอปพลิเคชันตรวจคัดกรอง “อัลไซเมอร์” ด้วยเสียงพูด ใช้งานผ่านสมาร์ตโฟน ทราบผลภายในครึ่งชั่วโมง แม่นยำ 99% ใช้งานจริงแล้วในรพ.จุฬาฯ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วยและรพ. ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก
โพสต์ทูเดย์	แก้ กม.อาชีพสงวน -เสนอข่าว ม.ล.ปทุมทริก สมิตี ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้ประชุมศูนย์เฉพาะกิจแรงงานต่างด้าวร่วมกับผู้ประกอบการ เกี่ยวกับมาตรการในการดูแลคนต่างด้าวที่ผู้ประกอบการยังมีความกังวลอยู่ เช่น ข้อกำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพสงวนคนไทย 39 ประเภท ซึ่งจะเร่งแก้ไขและออกเป็นกฎหมายลูกเรื่องอาชีพสงวนและกฎหมายลูกอื่นๆ ภายใน 120 วัน และจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เพื่อหารือแนวทางในการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ หรือวันสต็อปเซอร์วิสด้วย
ไทยโพสต์ แนวหน้า	ช่วยผู้ป่วยติดเตียง -เสนอข่าว นายอำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายก อบต.บ้านเป่า, นางกัลปียาภัสร์ อัครภูมิรัมย์ ผอ.รพ.สต.บ้านแฮด และเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน เข้าเยี่ยม นางทองดี ลิ่วไธสง อายุ 76 ปี ที่บ้านเลขที่ 78 หมู่ 1 บ้านหนองบัวรอง ต.บ้านเป่า อ.พุทไธสง หลังจากทราบว่า เป็นผู้ป่วยติดเตียง สาเหตุจากโรคหลอดเลือดสมองและเกิด

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อุบัติเหตุตกจากแคร่ไม้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีเพียงหลานพิการที่อาศัยอยู่บ้านติดกัน ที่ผ่านมา อสม.ในหมู่บ้านจะหมุนเวียนกันเข้ามาช่วยเหลือดูแลป้อนอาหารและยาให้เป็นครั้งคราว โดยเบื้องต้น รพ.พุทธโธสง ได้นำเตียงคนไข้และยารักษาโรคมาช่วยเหลือ สำหรับผู้มีจิตเมตตา สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือ นางทองดี ลิวโธสง ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพุทธโธสง เลขที่บัญชี 334-0-42069-6 หรือติดต่อสอบถามได้ที่นายก อบต.บ้านเป้า หมายเลข โทรศัพท์ 08-1053-2483</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch